

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

ประเด็น : ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในเวทีที่มี Impact เพิ่มสูงขึ้น”

ณ ห้อง 226 ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	อ.วิรัช กาฬภักดิ์	ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดำเนินงานวิจัย และลองค้นหาค้นหาบทความที่มีลักษณะใกล้เคียง กับบทความของนักวิจัยที่จะขอตีพิมพ์ เพื่อนำมาพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับวิธีการเขียน รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา รูป กราฟ ตาราง เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งผลงานตีพิมพ์และพิจารณาโอกาสการตอบรับของวารสาร
2	อาจารย์ปานทิพย์ แสนสง	ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาจากองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นผู้จัดทำวารสาร กรณีที่ต้องการนำบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สามารถศึกษารายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากฐานข้อมูล ICT ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3	ผศ.จากรุวรรณ กมลสินธุ์	การเขียนบทความวิจัยในเชิงวิชาการที่ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมสาระตามกระบวนการวิจัย โดย เขียนให้กระชับ ครบถ้วน ชัดเจน และศึกษารูปแบบการเขียนตามตำแหน่งเผยแพร่กำหนด เช่น ใช้ ตัวอักษร (Fonts) อะไร ขนาดเท่าใด (Point) ตั้งค่าขอบกระดาษอย่างไร ซึ่งต้นฉบับมักใช้เป็น Word (*.doc) รวมทั้งสิ้นไม่ควรเกิน 8 หน้ากระดาษ A4ภาษาไทย ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญ และส่งผลต่อการรับพิจารณาบทความ จึงควรตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดการเขียนของแต่ละวารสาร จากหัวข้อ “Guide for authors” ซึ่งส่วนประกอบของบทความวิจัยทั่วไป
4	ดร.สิทธิพร เขาอุ้น	การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เป็นการเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งส่งต้นฉบับเผยแพร่ในวารสาร นักวิจัยสามารถลงทะเบียนและทำการส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ รวมถึงการติดตามผลทางเว็บไซต์ของแต่ละ วารสาร ผลของการพิจารณาจากบรรณาธิการเป็นไปได้ทั้งการตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accept)หรือส่งกลับมาแก้ไข (Revise) หรืออาจถูกปฏิเสธ (Reject)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5	อ.อัมรินทร์สุชา ทองลา	ทั้งนี้โครงการวิจัยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็น ประโยชน์ต่องาน ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นักวิจัยสามารถเสนอขอ อนุมัติทุนสนับสนุนเผยแพร่ ผลงานวิจัย และต้องได้รับการ พิจารณาการอนุมัติจากท่านอธิการบดีเป็นรายกรณี

สรุปประเด็น :

1. ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดำเนินงานวิจัย และลองค้นหาบทความที่มีลักษณะใกล้เคียง กับ บทความของนักวิจัยที่จะขอตีพิมพ์
2. ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาจากองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นผู้จัดทำวารสาร
3. การเขียนบทความวิจัยในเชิงวิชาการที่ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมสาระตามกระบวนการวิจัย โดย เขียนให้ กระชับ ครบถ้วน ชัดเจน และศึกษารูปแบบการเขียนตามที่แหล่งเผยแพร่กำหนด
4. การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เป็นการเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งส่งต้นฉบับเผยแพร่ใน วารสาร นักวิจัยสามารถลงทะเบียนและทำการส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
5. นักวิจัยสามารถเสนอขออนุมัติทุนสนับสนุนเผยแพร่ ผลงานวิจัย และต้องได้รับการพิจารณาการอนุมัติ จากท่านอธิการบดีเป็นรายกรณี
